
Skólanefndarfundur 23. Maí 2017. 

 

Fundur haldinn á skrifstofu skólameistara 23. Maí 2017. 

Allir aðalmenn mættir ásamt skólameistara og fulltrúa kennara Jóhönnu Eydísi. 

1. Ársreikningur Framkvæmdasjóðs. Farið yfir reikninginn og er hann gerður upp með 1.380.155 

kr. tekjuafgangi. 

2. Fjármál. Samkvæmt fyrirliggjandi rekstraráætlun kemur árið 2017 vel út og verður hægt að 

borga upp skuldahala liðinna ára. 

3. Starfsmannamál. Farið yfir starfmannamálin þar sem ljóst er að einhverjar breytingar gerða á 

starsliði milli skólaára 2017-2018. Stefnumótunarvinna er vel á veg komin og stefnt að því að 

ljúka henni næsta haust. 

4. Síðastliðinn vetur. Fram kom að skólastarfið í vetur var í góðu jafnvægi og á margan hátt 

farsælt. 

5. Aðsókn. Umsóknir um skólavist á komandi skólaári eru of fáar eins og er og útlitið ekki gott. 

6. Framtíð skólans. Framtíðarhorfur ræddar en óvissa veruleg. 

7. Önnur mál. Rætt um væntanlegan hótelrekstur. 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið. 

 

Erlingur Teitsson, Guðrún M Valgeirsdóttir, Dagbjört Jónsdóttir, Margrét Hólm Valsdóttir, 

Jóhanna Eydís Þórarinsdóttir, Guðrún Tryggvadóttir,Sigurbjörn Árni Arngrímsson. 


